

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số /BNN-TTr

Hà Nội, ngày tháng năm

V/v thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày
22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ

Chấp hành Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ, Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc các nội dung sau đây:

1. Nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ và tổ chức đồng bộ các giải pháp đã đề ra trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về phòng chống tham nhũng, Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, Công văn số 219-CV/BCĐTW ngày 17/6/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng; các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019, Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019; Chỉ thị số 683-CT/BCSD ngày 28/12/2018 của Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đẩy mạnh phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, Chương trình Kiểm tra về phòng chống tham nhũng số 684-CT/BCSD ngày 28/12/2018 của Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phải gương mẫu, nghiêm chỉnh thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết dứt điểm những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, thanh tra, kiểm tra việc thực thi công vụ của công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của mình.

Nâng cao chất lượng và thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở; phát huy vai trò giám sát của Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trong việc phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

3. Tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy tổ chức tinh gọn theo Kế hoạch số 463-KH/BCS và Nghị quyết số 464-NQ/BCS ngày 28/02/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững vàng về chính trị, tư tưởng, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm cao trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Đảng, trước pháp luật và trước Bộ trưởng nếu thiếu trách nhiệm để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà với người dân và doanh nghiệp. Bộ sẽ xử lý nghiêm đối với những người có hành vi bao che, dung túng cán bộ dưới quyền có hành vi sai trái.

4. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đối các công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là các công việc có yếu tố nhạy cảm cao; kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm; kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật; định kỳ luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với những vị trí nhạy cảm, phức tạp theo đúng quy định; đồng thời, lựa chọn, bố trí người có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhiệm các vị trí nhạy cảm, nhất là đối với các trường đoàn thanh tra, kiểm tra.

5. Các cơ quan, đơn vị quyết liệt thực hiện, hoàn thành đúng thời hạn quy định nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 5257/QĐ-BNN-TCCB ngày 28/12/2018 của Bộ.

6. Các Tổng cục, Cục, Thanh tra Bộ:

- Triển khai lắp đặt hệ thống camera tại địa điểm có tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp để thường xuyên theo dõi, giám sát, phòng ngừa các hành vi vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức.

- Đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong chính lực lượng chức năng và đội ngũ cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy trình chuyên môn nghiệp vụ. Ban hành và thực hiện quy chế làm việc rõ ràng, minh bạch, cụ thể và có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, bảo đảm ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, "vòi vĩnh", "chung chi", phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ.

- Thanh tra Bộ tổ chức rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các Tổng cục, Cục thuộc Bộ để tham mưu sửa đổi, tránh tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo đối với doanh nghiệp; phối hợp với Văn phòng Ban cán sự đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Ban cán sự Đảng Bộ và triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Lập hộp thư điện tử, đường dây nóng và công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ, Tổng cục, Cục để tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung trên, định kỳ hàng tháng, quý báo cáo kết quả về Bộ (qua Thanh tra Bộ). Giao Thanh tra Bộ phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng kết quả trước ngày 31/12/2019./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ I - VPCP (để b/c);
- Lưu: VT, Ttra.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Hà Công Tuấn